

Số: 710/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 15 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO THẨM TRA
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Qua xem xét Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Ban Kinh tế-Ngân sách đã tiến hành thảo luận và thống nhất ý kiến thẩm tra (phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) như sau:

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng lãng phí xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý:

Trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Qua công tác thanh kiểm tra và xét duyệt, thẩm định quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 thuộc ngân sách cấp tỉnh, phát hiện 10 cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách như chi sai tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định, sử dụng vốn không đúng mục đích, chi vượt dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó đã kiến nghị xuất toán nộp giảm chi ngân sách số tiền 185 triệu đồng, giảm trừ dự toán năm sau 47 triệu đồng. Trong quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản vẫn xảy ra tình trạng sai phạm, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, qua phát hiện của kiểm toán nhà nước niên độ ngân sách 2015 đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 1.858 triệu đồng, giảm trừ dự toán năm sau 973 triệu đồng, trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện xử lý theo kiến nghị số tiền 1.409 triệu đồng.

Trong quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Thời gian qua, dù các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhưng vẫn còn tình trạng lãng phí xảy ra; qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện 38.907,30 m² đất sử dụng không đúng mục đích. Đặc biệt là nạn khai thác trái phép cát trên các lòng sông trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện tuân tra, kiểm tra rà soát các hoạt động khai thác tài nguyên đặc biệt chú trọng hành vi khai thác cát trên các lòng sông trái phép, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Trong 10 tháng đầu năm 2017, các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã phối hợp kiểm tra xử phạt 204 trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn với tổng số tiền xử phạt là: 1.549,8 triệu đồng.

Ban Kinh tế-Ngân sách đồng tình với nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, để đại biểu có cơ sở thảo luận, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thêm một số vấn đề như sau:

- Qua công tác thanh kiểm tra và xét duyệt, thẩm định quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 thuộc ngân sách cấp tỉnh, phát hiện 10 cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách như chi sai tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định, sử dụng vốn không đúng mục đích, chi vượt dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra và xét duyệt bao nhiêu cơ quan, đơn vị.../10 cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát hiện sai phạm. Trong số các sai phạm này có bao nhiêu trường hợp do lỗi chủ quan, khách quan. Năm 2017, có tiến hành thanh kiểm tra lại đối với đơn vị này không? Để qua đó có đối chiếu, khắc phục những sai phạm của năm 2016.

- Năm 2017, đã thực hiện xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước niên độ ngân sách 2015 đối với quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản số tiền 1.409 triệu đồng. Số tiền chưa thu hồi được là bao nhiêu, nguyên nhân.

Trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là hết sức quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhưng theo kết quả làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách với Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 30 tháng 10 năm 2017 thì tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tính tổng chung qua 9 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt 57%, trong đó có 16 dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa giải ngân được trong năm 2017. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân, nhưng phải xét đến nguyên nhân việc đấu thầu, mua sắm thiếu minh bạch dẫn đến khiếu nại, chờ xử lý, giải quyết hoặc phải tổ chức đấu thầu qua nhiều vòng. Do năng lực chủ đầu tư, Ban quản lý dự án còn yếu, thiếu kinh nghiệm,...

- Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì qua công tác thanh kiểm tra đã phát hiện 38.907,30 m² đất sử dụng không đúng mục đích. Còn theo Báo cáo số 271/BC-ĐDBQH ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 thì trên địa bàn tỉnh còn 293 thửa với diện tích 143,99 ha đất công chưa được xác lập pháp lý. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật, bị lấn chiếm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 238 thửa trên địa bàn 6 huyện gồm Ba Tri, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại và Thạnh Phú, trong đó đã xử lý được 150 thửa, còn 85 thửa đang trong quá trình xử lý (trong đó nhiều nhất là huyện Chợ Lách 73 thửa).

Đối với các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, cho mượn trên địa bàn tỉnh có 240 thửa đất đang tranh chấp, lấn chiếm, cho mượn, trong đó, đã giải quyết được 100 thửa, còn 140 thửa chưa giải quyết. Theo thống kê cho thấy, hai huyện Giồng Trôm và Chợ Lách còn nhiều trường hợp tranh chấp, lấn chiếm nhất so với các huyện khác trong tỉnh. Đối với các trường hợp đất công người dân đang sử dụng, kể cả các thửa đất có nguồn gốc “đất công điền, đất công thổ, đất làng”

Trên địa bàn tỉnh còn 1.197 trường hợp đất công có người dân đang sử dụng (kể cả đất có nguồn gốc công điền, công thổ), tính đến tháng 6 năm 2017 đã giải quyết được 776 trường hợp với diện tích 219,04ha đạt tỉ lệ 89,38%, còn lại 421 trường hợp chưa được giải quyết. Trong 421 trường hợp đất có người dân đang sử dụng chưa được giải quyết còn nhiều nhất là huyện Mỏ Cày Bắc với 263 trường hợp (người dân sử dụng đất chợ Ba Vát, Trường Thịnh), huyện Ba Tri với 72 trường hợp, huyện Châu Thành với 55 trường hợp (người dân sử dụng đất chợ Tiên Thủy, Tường Đa...), thành phố Bến Tre với 29 trường hợp.

Các sự việc trên phân nào đã gây ra lãng phí rất lớn đối với xã hội, cần được phân tích, đánh giá và giải pháp xử lý có hiệu quả.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./:m

Nơi nhận:

- ĐB HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu: VT.vg

**TM. BAN KT VÀ NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Quới